

Số: 3525/SGDĐT-KTKĐCLGD

An Giang, ngày 07 tháng 9 năm 2023

V/v trả lời phản ánh của Nhân dân
theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang
tháng 7/2023

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang.

Thực hiện Văn bản số 4431/VPUBND-TH ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Văn Phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc trả lời phản ánh của Nhân dân theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang.

Căn cứ Báo cáo số 789/BC-MTTQ-BTT ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang về Báo cáo tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 7 năm 2023. Theo đó, phản ánh dư luận trong các tầng lớp nhân dân về lĩnh vực giáo dục: *“Phụ huynh và học sinh rất phấn khởi với kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp; đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông, đánh giá chất lượng dạy và học của giáo viên, học sinh; kết quả này cũng là cơ sở để nhiều trường đại học, cao đẳng xét tuyển. Đặc biệt, theo quy chế tuyển sinh đại học năm nay, ngoài việc đăng ký trực tiếp tại các trường, sau khi có kết quả xét tuyển, thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển bắt buộc phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển đợt 1 trên hệ thống chung trong khoảng thời gian từ ngày 10/7 đến ngày 30/7 để lọc ảo; trong quá trình này thí sinh cần sắp xếp các nguyện vọng xét tuyển hợp lý và thông minh theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp để đảm bảo cơ hội trúng tuyển vào đúng ngành, đúng trường mong muốn. Tuy nhiên, số lượng và cách sắp xếp nguyện vọng hiện là băn khoăn lớn của nhiều thí sinh và phụ huynh. Hiện nhiều thí sinh nhẹ gánh lo âu vì đã trúng tuyển đại học bằng phương thức xét tuyển sớm như xét học bạ THPT, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, điểm thi đánh giá năng lực... Thế nhưng, việc điền nguyện vọng với nhiều em vẫn là mối lo ngại lớn. Phụ huynh, học sinh đang lo lắng việc đăng ký nguyện vọng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả đỗ, trượt của thí sinh vào ngôi trường mình mong ước, nhiều thí sinh vẫn băn khoăn không biết nên sắp xếp nguyện vọng như thế nào là phù hợp.*

Song song đó, các bậc phụ huynh, học sinh rất lo lắng đến vấn đề học phí khá cao ở các trường đại học top đầu sau khi trúng tuyển (đại học y khoa, dược...); tốt nghiệp đại học ra trường khó tìm việc làm... Qua đó, dư luận mong muốn các ngành chức năng có giải pháp thiết thực nhằm tạo việc làm cho các em sau khi ra trường; hỗ trợ hoặc giảm học phí với mức giá phù hợp để giúp các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thực hiện được ước mơ bước vào giảng đường đại học mà mình chọn và an tâm học tập.”

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sau khi nghiên cứu và đối chiếu với Quy chế, quy định hiện hành của ngành giáo dục, xin trả lời những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đối với nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cụ thể như sau:

1. Đối với đăng ký nguyện vọng tuyển sinh đại học

Trước đây, mỗi trường Đại học tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học riêng của từng trường, tổ chức riêng so với kỳ thi tốt nghiệp gây áp lực lớn đến học sinh và hao tốn nhiều kinh phí cho thí sinh ôn luyện và dự thi. Từ năm 2015 Bộ GDĐT đổi mới hình thức thi tuyển đại học, tổ chức 01 kỳ thi với 02 mục đích xét công nhận tốt nghiệp THPT đồng thời lấy kết quả xét tuyển đại học, nhằm giảm áp lực cho thí sinh và tiết kiệm rất nhiều kinh phí cho thí sinh. Trong 09 năm nay hình thức này vẫn duy trì không thay đổi. Tuy nhiên, sau mỗi năm việc tuyển sinh đại học có điều chỉnh theo lộ trình, nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho thí sinh, Bộ GDĐT tạo mọi quyền lợi cho thí sinh có cơ hội trúng tuyển vào đại học. Trong quy chế tuyển sinh quy định, cho phép các trường đại học sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh như: đánh giá năng lực, xét học bạ, các chứng chỉ Ngoại ngữ (các kết quả này trường đại học rà soát công bố và tải danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển, đây được xem là trung tuyển sớm, chỉ cần thêm điều kiện tốt nghiệp THPT), và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT. Sau khi công bố kết quả thi, thí sinh dùng kết quả của các phương của mình đạt được, thấy đảm bảo đủ điều kiện trúng tuyển vào trường đại học nào, ngành nào mà mình thích, thí sinh tự quyết định việc đặt thứ tự ưu tiên nguyện vọng khi đăng ký trên hệ thống (nguyện vọng mong muốn nhất đặt nguyện vọng 1 rồi có thể mở rộng nguyện vọng 2, 3,...), không giới hạn số lần thay đổi.

Các trường đại học tuyển sinh căn cứ kế hoạch chung, các trường xây dựng kế hoạch xét tuyển thẳng, kế hoạch xét tuyển sớm đối với một số phương thức tuyển sinh riêng và kế hoạch xét tuyển các đợt bổ sung đều công bố trên trang web của các trường đại học, cao đẳng.

Để thí sinh nắm rõ thông tin để có thể chọn số lượng và sắp xếp nguyện vọng phù hợp với khả năng của mình, thí sinh và phụ huynh cần lưu ý những vấn đề sau:

+ Theo dõi đề án tuyển sinh của trường đại học mà thí sinh muốn theo học để biết được ngành mình muốn theo học tại trường tuyển sinh theo những phương thức nào, tổ hợp môn gì, lấy bao nhiêu điểm.

+ Tham gia các buổi tư vấn tuyển sinh của trường phổ thông; của báo đài, trường đại học phối hợp tư vấn tuyển sinh. Liên hệ trao đổi Ban tư vấn tuyển sinh của trường, giáo viên chủ nhiệm, dạy hướng nghiệp,... để có thêm thông tin về ngành mình chọn phù hợp với khả năng hay không.

+ Sau khi có thông tin đầy đủ, thí sinh chọn số nguyện vọng phù hợp với điểm thi của mình.

2. Đối với học phí các trường đại học, tạo việc làm cho sinh viên

Đối với học phí các trường đại học thực hiện theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng tám năm 2021 của chính phủ về việc quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Để hỗ trợ hoặc giảm học phí cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Sở GDĐT thường xuyên kiến nghị với các cơ sở đào tạo trong các dịp hội nghị, hội thảo do Bộ GDĐT tổ chức về việc thu học phí sinh viên với mức giá phù hợp.

Về việc làm, ngành giáo dục rất mong nhận được sự hỗ trợ của các ngành liên quan, đặc biệt là ngành Lao động Thương binh và Xã hội, có giải pháp thiết thực nhằm tạo việc làm cho sinh viên khi ra trường, đồng thời cũng đã kiến nghị nhiều lần trong các hội nghị, hội thảo liên quan đến hướng nghiệp, lao động và việc làm với cấp có thẩm quyền.

Trên đây là nội dung trả lời phản ánh của Nhân dân theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tháng 7 năm 2023 của Sở GDĐT An Giang.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VPS, KTKĐCLGD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Quốc Khanh